

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN KBANG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 527 /UBND-NC
V/v đề nghị của ông Dương
Thế Huy- cư trú tại Thôn 2, xã
Kông Bờ La.

Kbang, ngày 25 tháng 04 năm 2019

Kính gửi:

- Chủ tịch UBND xã Kông Bờ La;
- Công an huyện;
- Phòng Nội vụ.

Ủy ban nhân dân huyện nhận đơn đề nghị của ông Dương Thế Huy- cư trú tại Thôn 2, xã Kông Bờ La với nội dung: *đề nghị xem xét giải quyết chế độ sau khi nghỉ công tác làm Công an xã (gửi đơn kèm theo)*. Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo:

Giao Chủ tịch UBND xã Kông Bờ La chủ trì, phối hợp với Công an huyện, phòng Nội vụ, cơ quan liên quan kiểm tra, rà soát quá trình công tác của ông Dương Thế Huy và căn cứ các chế độ quy định để làm việc cụ thể, trả lời công dân.

Báo cáo kết quả giải quyết về UBND huyện **trước ngày 20/5/2019**.

Nhận được công văn này, Chủ tịch UBND xã Kông Bờ La, Công an huyện, phòng Nội vụ và các cơ quan liên quan phối hợp thực hiện././24

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT UBND huyện;
- Ông Dương Thế Huy- cư trú Thôn 2, xã Kông Bờ La;
- Lưu VT, VP^{Loan}.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
CHỦ TỊCH**



Võ Văn Phán

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
XEM XÉT GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ SAU KHI NGHỈ CÔNG TÁC

Kính gửi: Đảng uỷ - Hội Đồng Nhân Dân - Uỷ Ban Nhân Dân xã Kông Bơ La - Uỷ Ban nhân dân Huyện Kbang, Tỉnh Gia Lai.

Tôi tên: DUONG THẾ HUY;

Sinh năm 1956

Nơi ở hiện nay: MÊDía Thôn 2, xã Kông Bơ La, Huyện Kbang, Tỉnh Gia Lai.

Căn cứ khoản 3 Điều 19 pháp lệnh công an xã, quy định phó trưởng công an xã, công an viên, có thời gian công tác liên tục đủ 15 năm trở lên, niếu nghỉ việc vì lý do chính đáng thì được hưởng trợ cấp một lần.

Thông tư số 08/2010 TT-BCA ngày 8/4/2010 quy định cụ thể thi hành một số điều của pháp lệnh công an xã và Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 7/9/2009 quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh công an xã.

Vậy tôi có thời gian công tác từ ngày 23/3/1994 đến ngày 3 /6/2009 thì UBND xã thông báo cho nghỉ công tác mà không bị kỷ luật ,tính từ đó đến nay đã 10 năm tròn nhưng không thấy ai quan tâm đến việc chế độ cho tôi, do cơ chế lúc bấy giờ thì trường đầu ngành mới được hưởng chế độ còn phó không được hưởng gì nên đâu có Quyết định đó là điều thiệt thòi cho tôi lúc này, về phần tôi thì rất bức súc nhưng rất tôn trọng và chờ đợi ở lãnh đạo xã, theo tôi nghĩ là UBND xã chưa đề cập đến, chưa hỏi đến ngành chức năng, nếu cứ đòi hỏi quyết định ở tôi thì ở UBND xã, phòng tài chính, phòng nội vụ huyện sẽ có, hơn nữa những người làm việc trong thời gian từ năm 1994 đến năm 2009 vẫn có nhiều người còn sống tại sao không xác minh được, đành rằng nguyên tắc là thế nhưng không thể, không có cách nào làm được sao? Tuy rằng tôi không được làm ông to bà lớn như người khác, nhưng cũng đã cống hiến cho địa phương, cho xã hội biết bao công sức, thậm chí còn ảnh hưởng đến sức khoẻ và kinh tế gia đình, vậy mà nay chẳng được ai quan tâm đây là điều đáng buồn và hối hận, tôi đã làm Đơn gửi UBND xã đề nghị cách đây 5 năm trong đó đơn xác nhận của những người làm chứng như; ông Trịnh Xuân Trí lúc đấy làm chánh văn phòng; ông Đinh Lước làm Chủ tịch UBND xã (nay đã chết) ông Đinh Pôn làm trưởng Công an xã; nhưng sau đó văn phòng thống kê xã trả lời rằng tôi chưa đủ thời gian 15 năm. Thứ hai năm 2008 công an huyện Kbang theo dõi thời gian công tác đã hướng dẫn tôi làm báo cáo thời gian và quá trình công tác báo cáo Đề nghị Bộ Công an tặng kỷ niệm chương Bảo vệ an ninh Tổ quốc đã làm sai chữ đệm trong giấy chứng nhận, tôi đã gặp và Đề nghị Công an Kbang gửi chỉnh sửa nhưng bị từ chối. Trong các hội nghị tiếp xúc cử tri tại địa phương có Đại biểu HĐND Huyện, Tỉnh dự, nghe và chỉ đạo, hứa rồi cho qua đến nay vẫn chưa sửa xong. Thực tế lúc tôi công tác cùng ông Nguyễn Quan Dân, rồi đến ông Lại, ông Minh nhưng tại sao Công an Kbang thiếu trách nhiệm.

Vậy nay tôi làm đơn này gửi các cấp lãnh đạo địa xem xét, vì con người sống chết biết lúc nào hơn nữa việc này càng để lâu càng khó làm, mong được sự quan tâm, chiếu cố, giúp đỡ. Tôi xin chân thành cảm ơn.

MêDía ngày 28 tháng 4 năm 2019

Người làm đơn



Dương Thế Huy